

โครงการเปิดรับข้อเสนอผลิตรายการละครและซีรีส์โทรทัศน์ จากผู้ผลิตรายการอิสระ

(Drama Program Commissioning 2567)

ประกาศรายชื่อผลการคัดสรรรอบสองและรายละเอียดการดำเนินการรายการละครและซีรีส์โทรทัศน์ที่ผ่านการคัดสรร

ตามที่ ส.ส.ท. ได้ดำเนินโครงการเปิดรับข้อเสนอผลิตรายการละครและซีรีส์โทรทัศน์ จากผู้ผลิตรายการอิสระ (Drama Program Commissioning 2567) ระหว่างเมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2567 ที่ผ่านมา ส.ส.ท. ได้ทำการคัดสรรละครและซีรีส์โทรทัศน์เสร็จสิ้นแล้ว โดยได้ดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้

1. การตัดสินคัดสรรรายการละครและซีรีส์โทรทัศน์ของคณะกรรมการถือเป็นขั้นสุดท้าย
2. รายการที่ผ่านการคัดสรร ทาง ส.ส.ท. จะเป็นผู้ติดต่อผู้ผลิต เพื่อร่วมประชุมหารือรายละเอียดรายการทางด้านเนื้อหา, รูปแบบและงบประมาณการผลิต
3. หลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนาเรื่องย่อ โครงเรื่องขยาย และบทละครโทรทัศน์ ซึ่งถือเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง ส.ส.ท. กับผู้ผลิต เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ทำความเข้าใจในสาระสำคัญของการผลิตสื่อในแบบสื่อสาธารณะ ดังนั้นในขั้นตอนการพัฒนาบทนั้นจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับเนื้อหาและรูปแบบของรายการนั้น ๆ รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและความพร้อมของผู้ผลิตแต่ละราย ซึ่งจะมีข้อแตกต่างกันไป ทั้งนี้การพัฒนาคุณภาพเรื่องย่อ โครงเรื่องขยาย และบทละครโทรทัศน์ โดยผู้ควบคุมรายการของ ส.ส.ท. นั้น ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่ผู้ผลิตจะต้องให้ความร่วมมือ เพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหา คุณภาพการผลิต และตอบสนองคุณค่าต่อสาธารณะตามขอบเขตเนื้อหาที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
4. เมื่อพัฒนาเรื่องย่อ โครงเรื่องขยาย และบทละครโทรทัศน์เรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่การวางแผนผลิตรายการและออกอากาศ โดย ส.ส.ท. จะดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างตามแบบมาตรฐานหน่วยงาน (ส.ส.ท.) ภายใต้ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกรมบัญชีกลาง และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ ส.ส.ท.
5. รายการที่ผ่านการคัดสรรมีรายชื่อดังนี้ (เรียงลำดับตามเลขเอกสาร)

ผลการคัดสรร มีรายการละครและซีรีส์โทรทัศน์ที่ผ่านการคัดสรร จำนวน 7 เรื่อง รายการละครและซีรีส์โทรทัศน์ที่ไม่ผ่านการคัดสรร จำนวน 140 เรื่อง โดยมีรายชื่อรายการละครและซีรีส์โทรทัศน์ที่ผ่านการคัดสรร ดังนี้

ลำดับ	เลขเอกสาร	ชื่อรายการ	ชื่อผู้เสนอ
1	041	ด้วยรักและพิภพ	บมจ. ทีวี อินเตอร์
2	050	ตองกีมาร์...นางผู้เอาชนะต่อชะตาชีวิต	บจก. แม็กซ์ เมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์
3	060	คุณปู่ Y หลานชาย Y วุ่น	บจก. รักละคร
4	065	คายนะ สไปโงมิ	บจก. ดรีมไทม์เอ็นชิ่ง
5	094	ราวิณกัลยา	บจก. มาสเตอร์ วัน วิดีโอ โปรดักชั่น
6	097	My Heartbeat สติรักละลายเธอ	บจก. สมายไรเดอร์ส
7	121	อันดามันร่วมสถาบัน	บจก. พูระหง โปรดักชั่น



สำหรับรายการละครและซีรีส์โทรทัศน์ที่ไม่ผ่านการคัดสรรรอบสอง ผู้เสนอรายการสามารถติดต่อนัดหมายขอรับเอกสารข้อเสนอรายการคืนได้ที่ โทร. 02-7902265, 02-7902254 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

โดยวันที่มารับเอกสาร โปรดนำ ใบรับรายการฉบับจริง มาแสดง ณ ชั้น 1 อาคารเอ ไทยพีบีเอส (Thai PBS) อาคารสำนักงานใหญ่

ทั้งนี้ ขอให้มารับเอกสารคืนภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังจากวันประกาศผล หากไม่มารับคืน ส.ส.ท. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำลายเอกสารนั้น